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เลขานุการสภาฯ  -   บัดนี้ได้ครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญประธานสภาได้เปิดการประชุมสมัยสามัญ  
ปลัด อบต.  สมัยที่  1/2560  ครั้งที่ 1  วันที่   16  พฤศจิกายน  2559 
(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์       
ประธานสภา          -  บัดนี้ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอท าการเปิดประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  1 / 2560 
(นายสมชัย ฝอยทอง)  
เลขานุการสภาฯ    -   ขอเช็คจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ 
ปลัด อบต.       สมาชิก ม.1    มา 1 ขาด 1 คน  (นายสันติ  อนุกุล) 
(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)      สมาชิก ม.2    มาครบ 

สมาชิก ม.3    มาครบ 
สมาชิก ม.4    มาครบ 
สมาชิก ม.5    มาครบ 
สมาชิก ม.6    มา 1 ลา 1 คน  (นายสมหมาย แสนสง่า) 
สมาชิก ม.7    มาครบ 
สมาชิก ม.8    มาครบ 
สมาชิก ม.9    มาครบ 
สมาชิก ม.10   มา 1 ลา 1 คน  (นายไพทูรย์ สุวิชนม์) 
สมาชิก ม.12   มาครบ 
สมาชิก ม.13   มาครบ 

        สมาชิก ม.14   มาครบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1     -   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภา  1.  ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปี (2561–2564) 
(นายสมชัย ฝอยทอง)      (หน.ส านักปลัด  รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ) 

2.   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  
(หน.ส านักปลัด  รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ) 
 

เลขานุการสภาฯ  1.  ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปี (2561–2564)  
ปลัด  อบต.ฯ  (หน.ส านักปลัด  รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ) 
(นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์) เชิญ  รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ  ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  (ดูตามเอกสารที่แจก)     
รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)  มีทั้งหมด  5  ยุทธศาสตร์ 
(น.ส.วาสนา พันธ์พยัคฆ์) 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มี  2  ด้าน 
    1.1 งานด้านบริหารทั่วไป 

1.2 งานด้านบริการชุมชนและสังคม   
 
 
 
 
 
 

/2.ยุทธศาสตร์... 
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   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
    2.1 งานด้านบริหารงานทั่วไป 
    2.2 งานด้านบริการชุมชนและสังคม  เช่น  แผนงานการศึกษา 

2.3 งานด้านบริการชุมชนและสังคม  เช่น  แผนงานสาธารณสุข   
2.4 งานด้านบริการชุมชนและสังคม  เช่น  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2.5 งานด้านบริหารงานทั่วไป  เช่น  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
2.6 งานด้านบริการชุมชนและสังคม  เช่น  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม      
     และนันทนาการ 
    

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    3.1 ด้านเศรษฐกิจ  เช่น  แผนงานการเกษตร 
    3.2 ด้านเศรษฐกิจ  เช่น  แผนงานการพาณิชย์ 
          
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    4.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม  เช่น  แผนงานสาธารณสุข 
    4.2 ด้านบริหารงานทั่วไป  เช่น  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
     
   5. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการและบูรณาการ 
    5.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม  เช่น  แผนงานงบกลาง 
    5.2 ด้านบริหารงานทั่วไป  
  
ส.อบต.ม.3  คือผมยังไม่เข้าใจและยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) จะให้รับ 
(นายวิสูตร เหล่าธรรม) เห็นชอบเลยหรือครับ 
รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ คือแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแล้ว  และยัง 
(น.ส.วาสนา พันธ์พยัคฆ์) ได้ผ่านการท าประชาคมหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว  ณ  วันนี้คือจะมาขอความเห็นชอบ  และ 
   แผนพัฒนาสี่ปีนี้พึ่งเริ่มท าปีนี้เป็นปีแรก 
ส.อบต.ม.13  แผนพัฒนาสี่ปีสามารถน ามาใช้ได้เลยไหม 
(นายบรรจง วะสุรี) 
หน.ส านักงานปลัด เริ่มใช้ปีงบประมาณ  2561  (สิงหาคม)  แผนพัฒนาสี่ปีจะต้องอนุมัติภายในเดือน   
(นายพัฒนพงษ์ พันธุระศรี) พฤศจิกายน  แต่ละหมู่บ้านจะมีทุกโครงการที่จะน ามาใช้ปี  2561-2564 
ส.อบต.ม.14  แผนพัฒนาสี่ปีคือยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่เชื่อในศักยภาพของคณะกรรมการกลั่นกรอง  
(นายอาชา ทองค า) และผมมีเรื่องที่จะขอเสนอที่ประชุม  คือ  โครงการปีงบประมาณ  2560  ที่ได้เสนอไป 
   แล้วนั้นขอเปลี่ยนแปลงโครงการ 

- ถนนเส้นวัดป่าจุมพลเทพนิมิตร  เปลี่ยนมาใส่โครงการเดียวกันเลย  (เสนอไป 2 
โครงการ) 

- เรื่องน้ าประปา  บ้านค าแก้ว  จะโอนมาให้  อบต.  รับผิดชอบสามารถบริหาร
จัดการได้ยุแล้ว 

 
 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภา  ขอมติเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปี  (2561–2564)  
(นายสมชัย ฝอยทอง) 
มติที่ประชุม  มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปี  (2561–2564) 
 
เลขานุการสภาฯ  2.   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (หัวหน้าส านักงานปลัด)        
ปลัด  อบต.ฯ  เชิญ  รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ  ชี้แจงรายละเอียด     
(นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์)   
รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2559  (แบบ3/3) 
(น.ส.วาสนา พันธ์พยัคฆ์)    
   

 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการที่

เสร็จ 

จ านวน
โครงการที่อยู่
ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่มีการขอ

ยกเลิก 

จ านวน
โครงการที่มี
การเพ่ิมเติม 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.ด้านการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

18 82.00 - - - - - - - - 22 100 

2.ด้านสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิสต 

22 41 - - - - - - - - 54 100 

3.ด้านเศรษฐกิจ 5 28 - - - - - - - - 18 100 
4.ด้านบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

4 29 - - - - - - - - 14 100 

5.ด้านบริหารจัดการ
องค์การและบูรณาการ 

45 90 - - - - - - - - 50 100 

รวมทั้งสิ้น 94 54 - - - - - - - - 158 100 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

                     (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องพิจารณา 
   (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องค้างพิจารณา 
   (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องอ่ืน 
   - เรื่องการโอนน้ าประปา  หมู่ 12  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพรบริหารจัดการ 
ส.อบต.ม.12  ชี้แจงเรื่องน้ าประปา  หมู่ 12  เหลือหมู่บ้านเดียวที่ยังบริหารจัดการเองภายในหมู่บ้าน 
(นายธวัชชัย คงดี) แต่ตอนนี้คนดูแลบริหารจัดการไม่ไหว  อุปกรณ์เสื่อมโทรม  เลยจะขอโอนมาให้ อบต. 

บริการจัดการต่อไปและได้ท าประชาคมหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 

/เลขานุการ... 
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เลขานุการสภาฯ  ขอทราบรายรับ – รายจ่าย        
ปลัด  อบต.ฯ     
(นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์)     
ส.อบต.ม.12  รายรับ – รายจ่าย  น้ าประปาบ้านค าแก้ว  หมู่ที่ 12 
(นายธวัชชัย คงดี)  - ค่าไฟฟ้าเดือนละ  2,500  บาท 
    - ค่าเก็บน้ าหน่วยละ  5  บาท 

- สถานที่ตั้ง  บริเวณโรงเรียนบ้านโนนสะอาด 
- ประเภทน้ าประปา  เป็นน้ าใต้ดิน 
- น้ าประปาไม่ได้ใส่สารส้ม  คลอรีน  (น้ าสด) 
- จ านวนครัวเรือน  86  ครัวเรือน 
- ปริมาณน้ าเพียงพอต่อประชาชนในพื้นท่ี 

เลขานุการสภาฯ  การโอนทรัพย์สินของหมู่บ้านจะโอนช่วงเดือนกรกฎาคม  แต่บ้านค าแก้ว  หมู่ที่ 12  ขอ        
ปลัด  อบต.ฯ   โอนมาหลังท างบประมาณแล้วและข้อตกลงต่างๆ  ขอปรึกษากับทางผู้บริหารก่อน   
(นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์)  แล้วจะแจ้งอีกทีครับ 
ส.อบต.ม.2  สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ที่พังและเสื่อมโทรม 
(นายด ารงค์ รัตนวงษา) 
ส.อบต.ม.12  ปัญหาจะมีแค่ถังรั่ว  1  ถัง  และเรื่องรายได้ติดลบ 
(นายธวัชชัย คงดี) 
 
ประธานสภา  ขอมติเห็นชอบโอนทรัพย์สินหมู่บ้าน  (น้ าประปา)  บ้านค าแก้ว  หมู่ที่ 12  ให้เป็น  
(นายสมชัย ฝอยทอง) ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  บริหารจัดการ  
มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบโอนทรัพย์สินหมู่บ้าน  (น้ าประปา)  บ้านค าแก้ว  หมู่ที่ 12  ให้

เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  บริหารจัดการ 
 
เลขานุการสภาฯ  เรื่องโครงการหมู่ที่  14  ที่จะยกเลิก  1  โครงการถนนเส้นวัดป่าจุมพลเทพนิมิตร  เพื่อ          
ปลัด  อบต.ฯ  ที่จะน างบประมาณมาต่อเติมอีก  1  โครงการ  ฝากให้  สอบต. ท าประชาคมหมู่บ้าน
(นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์ ด้วยครับแล้วน ามาส่งที่หัวหน้ากองช่าง  (นายเกษ สียะบุตร) 
ส.อบต.ม.8  โครงการน้ าประปา  หมู่ที่ 8  สถานที่วัดป่าค าพระองค์  ที่ใช้งบประมาณหมู่บ้าน   
(นายระยอง ทองโคตร) 200,000  บาท  ทางกองช่างยังไม่ได้ด าเนินการต่อให้เลย 
หัวหน้ากองช่าง  โครงการน้ าประปา  หมู่ที่ 8  เป็นการใช้งบประมาณของหมู่บ้านถ้าผลักมาให้องค์การ 
(นายเกษ สียะบุตร) บริหารส่วนต าบลอุดมพรรับผิดชอบ  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจะให้เอามาจากไหน

ครับ  ถ้าจะให้ด าเนินการตอนนี ้
ส.อบต.ม.3 สอบถามเรื่องงบประมาณปี  2559  ที่ด าเนินการแล้ว  
(นายวิสูตร เหล่าธรรม)  - เรื่องขยายเขตไฟฟ้ายังไม่แล้วเสร้จ 

- เรื่องการปรับปรุงถนนลูกรัง 
- เรื่องการเชื่อมต่อถนนคอนกรีต  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

หัวหน้ากองช่าง  การเชื่อมต่อถนนคอนกรีต  ก าลังด าเนินการให้ครับแต่ติดปัญหาฝนตกรถเทคอนกรีต  
(นายเกษ สียะบุตร) ไม่สามารถเข้าไปได ้

- กรณีซ่อมแซมให้ใช้งบประมาณของแต่ละหมู่บ้านเลยไหมครับ 
/ส.อบต.ม.14... 
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ส.อบต.ม.14  - ถนนเพ่ือการเกษตรยังไม่ได้ด าเนินการให้เลยครับของหมู่ที่ 14  
(นายอาชา ทองค า) - เรื่องการตรวจรับงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีคณะกรรมการตรวจรับงานแต่มีถนน 
   เส้นข้างบ้านคุณยายพิมพ์  ลักษณะเป็นหลังเต่า 
หัวหน้ากองช่าง  กรรมการตรวจรับงาน  คือทางผู้น าหมู่บ้านจะเป็นคนคัดเลือกมาเอง  
(นายเกษ สียะบุตร) 
ส.อบต.ม.8  เรื่องการท าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตอนเทคอนกรีตได้ท าตามแบบขนาดที่กหนดไหม 
(นายระยอง ทองโคตร) 
ส.อบต.ม.3  เรื่องถนนคอนกรีต  คือ  ท าตามแบบมาตรฐานแต่เวลาลงมือด าเนินการไม่ตรงแบบสัก 
(นายวิสูตร เหล่าธรรม) ครั้ง 
หัวหน้ากองช่าง  ส่วนงบประมาณซ่อมแซมของแต่ละหมู่บ้าน  50,000  บาท  คือตอนนี้ทางกองคลังยังไม่  
(นายเกษ สียะบุตร) มีเงินจ่ายให้เพราะจะติดเงินผู้สูงอายุ, ผู้พิการ  โอนมาไม่ครบก็จะใช้งบประมาณของ  

อบต.  ก่อน 
ประธานสภา  ส าหรับวันนี้การประชุมคงจะพอแค่นี้   
(นายสมชัย ฝอยทอง) 
   
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 

        ลงชื่อ   เศรษฐกิจ  เวียงอินทร์        เลขานุการสภา/ผู้บันทึก 
              นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์) 
 
  ลงชื่อ                  สมชัย            ประธานสภา/ผู้ตรวจบันทึก 
           (นายสมชัย  ฝอยทอง) 
 

                     ลงชื่อ                   วชิรา    สมาชิกสภา/ผู้รับรอง 
           (นายวชิรา          อ้นนอก) 
 

                      ลงชื่อ         ระยอง                     สมาชิกสภา/ผู้รับรอง 
                 (นายระยอง  ทองโคตร) 
                 (นายระยอง  ทองโคตร) 


